



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

เรื่อง เจตจำนงไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงความมุ่งมั่นสร้างสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งป้องกันการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้อำนาจหรือหน้าที่ในการ เอื้อประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนได้บริหารงาน และปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส เปิดเผย มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ตลอดมา

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยธรรมจรรยาตามที่ ป.ป.ช. กำหนด และดำรงเป็นองค์กรคุณธรรม จึงขอประกาศเจตจำนงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดรวมทั้งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มา ซึ่งของขวัญและของกำนัล รวมทั้งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หรือผลประโยชน์ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
๓. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ

๔.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงไม่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์  
อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ  
หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์  
อื่นใด โดยธรรมชาติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  
หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมชาติของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน และขอให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรองค์การบริหารส่วน  
ตำบลริมโขงทุกคน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเกษม ปันทะยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง